

Số: 04 /NQ-HĐND

Phú Chánh, ngày 10 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚ CHÁNH
KHÓA I, KỲ HỌP THỨ 12**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2023 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường năm 2024;

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND, ngày 12 tháng 7 năm 2023 về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường năm 2023;

Sau khi xem xét Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Đoàn giám sát về kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân phường nhất trí nội dung kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường năm 2023 được thể hiện trong Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 28/5/2024 của Thường trực HĐND phường Phú Chánh trình tại kỳ họp.

1. Hội đồng nhân dân phường đánh giá cao công tác tổ chức triển khai việc thực hiện quản lý nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Phú Chánh, nâng cao niềm tin của nhân dân, tác động tích cực thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, ổn định An ninh - Quốc phòng trên địa bàn phường.

2. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện quản lý nhà nước đối với UBND phường về hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường Phú Chánh còn một số tồn tại, hạn chế cần lưu ý như sau:

Quỹ đất trống trong nghĩa trang ngày càng ít, hiện tại chưa được quy hoạch mở rộng nên khó khăn cho công tác quản lý nghĩa trang sau này.

Bên cạnh đó UBND cũng đã làm hồ sơ trình cấp trên xem xét cho quy hoạch bổ sung thêm 5 ha để mở rộng thêm khu nghĩa trang, tuy nhiên chưa được cấp trên phê duyệt.

3. Trên cơ sở giám sát của Đoàn giám sát, Hội đồng nhân dân phường đề nghị UBND phường nghiên cứu, rà soát khắc phục những hạn chế, thực hiện các kiến nghị để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan tại địa phương.

Đề nghị UBND phường cần lưu ý thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

UBND phường tiếp tục phát huy những ưu điểm và kết quả làm được trong thời gian qua để thực hiện tốt hơn. Đề nghị UBND tiếp thu bổ sung và điều chỉnh, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên trong đoàn giám sát. Trong đó có một số hồ sơ còn hạn chế thiếu sót đề nghị bổ sung đầy đủ, đặc biệt là hồ sơ thu, chi và không được tẩy xóa.

- Đối với số tiền còn tồn tại kho bạc của Nhà nước gần 600 triệu đồng đề nghị Ban quản lý có hướng sử dụng như thế nào cho phù hợp để đầu tư, xây dựng nghĩa trang nhân dân phường được xanh, sạch, đẹp, phục vụ tốt cho công tác quản lý ngày càng hiệu quả hơn.

- Phải tổ chức họp Ban quản lý định kỳ theo quy chế đề ra, để nắm tình hình hoạt động của Ban, đồng thời công khai nguồn thu, chi quỹ quản trang cho thành viên trong Ban quản lý và người dân biết.

- Tăng cường hơn nữa tuyên truyền các văn bản có liên quan đến hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; Kịp thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm trong hoạt động của Ban quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn phường.

- Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ban quản lý nghĩa trang nhân dân, Ban điều hành khu phố, cán bộ chuyên môn phụ trách kịp thời sâu sát nắm tình hình thực tế tại khu nghĩa trang nhân dân báo cáo để có hướng chỉ đạo và giải quyết kịp thời.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân phường và các ngành có liên quan, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân phường.

2. Giao Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

